

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (PCTN)

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong CBCCVC được UBND huyện xác định là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN). Đề cụ thể hóa các chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN; trong thời kỳ báo cáo UBND huyện đã ban hành 14 văn bản¹ chỉ đạo, quán triệt và thực hiện. Các văn bản của UBND huyện ban hành đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện, phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện công tác PCTN; thực hiện hoàn thành việc kê khai tài sản thu nhập năm 2022 và việc cung cấp, thông tin, tài liệu phục vụ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022; 01 cuộc² thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Chiềng Đông.

Tuy nhiên tình hình tham nhũng, tiêu cực tại UBND một số xã vẫn tiềm ẩn do công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn chưa chặt chẽ, hiệu

¹ Công văn số 53/UBND-TTr ngày 13/01/2023 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong dịp Tết Quý Mão năm 2023; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 22/02/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo; Công văn số 372/UBND-TTr ngày 28/3/2023 V/v đơn đốc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1470/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND huyện Tuần Giáo; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 26/4/2023 về việc kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác năm 2023; Công văn 43/UBND-TTr ngày 9/3/2023 về việc quán triệt, thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo; Công văn số 42/UBND-TTr ngày 24/4/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công văn số 44/UBND-TTr ngày 26/4/2023 về việc Thực hiện chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công văn số 45/UBND-TTr ngày 26/4/2023 về việc triển khai thực hiện Văn bản số 128/UBND-NC ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh; Văn bản số 851-CV/HU ngày 13/4/2023 của Huyện ủy Tuần Giáo; Công văn số 614/UBND-TTr ngày 10/5/2023 V/v thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022...

² 01 cuộc thanh tra theo Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Chiềng Đông trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng.

quả và công tác quản lý cán bộ, công chức còn hạn chế; trong 6 tháng đầu năm phát hiện 01 vụ tham ô tài sản tại UBND xã Pú Xi.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN

Công tác PCTN được UBND huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện. Trong đó việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN được quan tâm, thực hiện nghiêm túc, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về công tác PCTN.

Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN được thực hiện thường xuyên, dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh – truyền hình huyện, trên Cổng thông tin điện tử của huyện, tuyên truyền và lồng ghép trong các cuộc họp của cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, qua cuộc vận động “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”

3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

3.1. Việc thực hiện các quy định công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương

Tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính. Công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin như: Trung tâm VH-TT-TH huyện, Hồ sơ công việc, Cổng thông tin điện tử huyện (*Tuongiao.gov.vn*)..... Về các chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc tuần, tháng của Lãnh đạo UBND huyện, công bố và công khai các kết luận kết quả kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN. Thực hiện công khai về công tác quy hoạch sử dụng đất, công khai tài chính, ngân sách, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo cán bộ, công chức theo đúng quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi để CB,CC,VC, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức nắm bắt thông tin về hoạt động của các cơ quan nhà nước và giám sát việc thực hiện.

3.2. Việc xây dựng ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có sử dụng ngân sách trong việc thực hiện các tiêu chuẩn, định mức, chế độ do Nhà nước quy định. Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với các quy định của Nhà nước về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

3.3. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng

Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia giám sát, tiếp nhận thông tin về công tác PCTN, TC; xử lý thông tin kịp thời kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị của nhân dân trong công tác PCTN, TC.

Thường xuyên rà soát CB,CC,VC thuộc quyền quản lý của UBND huyện, xác định các vị trí công tác phải thực hiện chuyển đổi, vị trí công tác để phát sinh tham nhũng và tham mưu xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo các nguyên tắc theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về “*Vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi*”. Trong thời kỳ báo cáo, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 26/4/2023 về chuyển đổi vị trí công tác năm 2023, hiện tại đang thực hiện quy trình chuyển đổi theo quy định.

3.4. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

UBND huyện đã chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2022 trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; đã hoàn thành việc kê khai theo đúng thời gian quy định; số người kê khai, công khai 328 người, đạt 99,7%.

3.5. Việc thực hiện cải cách hành chính ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là về quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư KN-TC của công dân. Đã tiến hành rà soát các thủ tục hành chính để bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp.

Với mục tiêu đẩy mạnh triển khai và khai thác có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, chất lượng công tác thủ tục hành chính, thực hiện cải cách hành chính, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước. 100% cơ quan, đơn vị chi trả lương qua tài khoản.

3.6. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa khác

UBND tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN, đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định phòng ngừa tham nhũng là chính và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, tuyên truyền phổ biến các quy định của Luật PCTN tới toàn thể CBCCVC và mọi tầng lớp nhân dân trong huyện.

4. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

4.1. Kết quả, phát hiện xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng

Qua công tác điều tra đã phát hiện 01 vụ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tuần Giáo phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện đã ra các quyết định khởi tố hình sự và thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can Lò Văn Dũng và Lò Văn Phường – Công chức xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo về tội "Tham ô tài sản".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo qui định của pháp luật.

4.2. *Kết quả phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tiêu cực: Không.*

4.3. *Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực: Không.*

4.4. *Tiến độ phối hợp xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo: Không.*

II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT

1. Công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ huy

Chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất. Tham mưu cấp uỷ, chính quyền ban hành 37 văn bản đảm bảo ANTT, ATXH trên địa bàn. Đặc biệt, tham mưu Huyện uỷ ban hành Chỉ thị số 22-CT/HU ngày 10/01/2023 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT năm 2023; Đảng uỷ Công an huyện ra Nghị quyết số 29-NQ/ĐUCA, ngày 10/01/2023 về nhiệm vụ công tác công an năm 2023; Chương trình số 06/CTr-CAH, ngày 10/01/2023 về chương trình Công tác Công an năm 2023; Chỉ thị số 25-CT/HU, ngày 20/4/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án 06; Kế hoạch số 40/KH-BCĐĐA06, ngày 22/2/2023 của Ban Chỉ đạo ĐA06 huyện về triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023 trên địa bàn huyện; Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt các mô hình điểm về bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và Đề án 06 trên địa bàn huyện Tuần Giáo; Kế hoạch số 148/KH-BCĐĐA06 ngày 12/6/2023 của Ban Chỉ đạo ĐA06 huyện về cao điểm triển khai các giải pháp thu nhận hồ sơ và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Tham mưu Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Kế hoạch số 01/KH về kế hoạch phối hợp phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, hội viên Hội phụ nữ huyện trong tuyên truyền, hướng dẫn thu nhận, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Tổ chức thực hiện 05 kế hoạch đảm bảo ANTT Lễ Noel 2022, Tết cổ truyền dân tộc, Tết Dương lịch 2023 và các đoàn lãnh đạo các cấp đến thăm và làm việc tại địa bàn và kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Với phương châm hành động “**Xây dựng Công an huyện Tuần Giáo thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại**”, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn huyện tương đối ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ.

2. Công tác đảm bảo an ninh quốc gia

2.1 *Công tác đảm bảo an ninh dân tộc, tôn giáo:* Tăng cường công tác bám, nắm địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của 29 điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn, không để phát sinh “điểm nóng”. Qua công tác nắm tình hình, chưa phát hiện có hoạt

động gì phức tạp có liên quan đến ANQG. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tuần Giáo năm 2023, kết quả đạt loại xuất sắc.

2.2. *Chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác bảo đảm an ninh, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài:* Thực hiện kế hoạch giám sát 03 lượt đoàn, 04 người nước ngoài đến làm việc tại địa bàn; 11 người nước ngoài đến thăm thân, lưu trú tại địa bàn. Qua công tác quản lý chưa phát hiện vấn đề liên quan đến ANCT và TTXH.

Phát hiện 02 trường hợp xuất cảnh trái phép trở về địa phương. Công an huyện đã tiến hành gọi hỏi, làm việc và lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật (*ra QĐ xử phạt VPHC 02 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 5.500.000 đồng*).

Tổ chức xác minh 28 trường hợp không được phía nước ngoài cho cư trú (trong đó 14 trường hợp có hộ khẩu thường trú trên địa bàn, 08 trường hợp cư trú địa phương khác); 08 trường hợp công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn đề nghị cấp hộ chiếu. Qua công tác xác minh, chưa phát hiện có vấn đề gì liên quan đến ANTT.

2.3. *Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước:* Tổ chức 03 kế hoạch đảm bảo ANTT Lễ Noel 2022, Tết cổ truyền dân tộc, tết dương lịch 2023 và các đoàn lãnh đạo các cấp đến thăm và làm việc. Tổ chức thẩm tra tiêu chuẩn chính trị đối với 321 trường hợp đề nghị quy hoạch, ứng cử các chức danh, đề nghị kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, công dân đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự; 33 trường hợp tham gia làm việc tại công trình trọng điểm, kết quả: phát hiện 38 trường hợp có thân nhân liên quan đến lịch sử chính trị, vi phạm pháp luật. Công an huyện trao đổi các cấp có thẩm quyền theo quy định. Tổ chức nắm tình hình, bảo vệ chính trị nội bộ đối với 19/19 xã, thị trấn sau tổ chức Đại hội Hội nông dân và Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Qua công tác nắm tình hình, chưa phát hiện có vấn đề gì phức tạp liên quan đến ANTT.

2.4. *Công tác đảm bảo an ninh nông thôn:* Công an huyện phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất canh tác giữa 02 hộ dân thuộc bản Hua Múc 2 và 01 hộ gia đình ở bản Hát Láu, xã Pú Xi xảy ra từ năm 2014 đến nay.

3. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

3.1 Công tác đảm bảo TTXH

Trên địa bàn xảy ra 08 vụ chết người, kết quả điều tra sơ bộ ban đầu xác định nguyên nhân: 03 người do đuối nước; 01 người do điện giật; 01 người do ăn lá ngón; 02 người do viêm phù phổi cấp.

3.2. Tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH

- Tội phạm về hình sự: Xảy ra 9 vụ việc, trong đó: giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi: 02 vụ, 02 đối tượng; cướp giật tài sản: 02 vụ, 02 đối tượng; cố ý gây thương tích: 01 vụ, 01 đối tượng; trộm cắp tài sản: 04 vụ, 04 đối tượng, tài sản thiệt hại khoảng 14 triệu đồng. Cơ quan CSĐT, công an huyện

củng cố hồ sơ khởi tố các vụ án nêu trên, khởi tố bị can và mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật.

- Vi phạm pháp luật về hình sự: bắt 01 vụ, 02 đối tượng về hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô đề, thu giữ 1.670 đồng, 01 cấp lô. Công an huyện củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

3.3. Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: Phát hiện, bắt 116 vụ, 122 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và trồng cây có chứa chất ma túy; tang vật thu giữ: 273,17g Heroine, 2416 viên (230,95g) ma túy tổng hợp, 1,06g ma túy dạng đá và 157 cây thuốc phiện. Công an huyện củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 84 vụ, 88 bị can; Lập hồ sơ xử phạt VPHC theo quy định của pháp luật 32 vụ, 34 đối tượng (*31 vụ, 33 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy do chưa đủ khối lượng chất ma túy để khởi tố; 01 vụ, 01 đối tượng về hành vi trồng cây có chứa chất ma túy*).

3.4. Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường:

- Công an huyện củng cố hồ sơ khởi tố 01 vụ, khởi tố 02 bị can về hành vi huỷ hoại rừng; củng cố hồ sơ tham mưu UBND huyện và trực tiếp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 08 vụ, 08 đối tượng nộp ngân sách nhà nước 232 triệu đồng;

- Phát hiện 16 vụ, 10 đối tượng, về hành vi vận chuyển lâm sản; vận chuyển động vật, nghi là động vật rừng, không lưu mẫu thực phẩm thức ăn. Chuyển Kiểm lâm huyện 08 vụ, 02 đối tượng.

3.5. Tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế

Phát hiện 04 vụ, 04 kinh doanh không niêm yết giá bán lẻ; Công an huyện củng cố hồ sơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước 8.000.000 đồng.

3.6. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố: Tiếp nhận, giải quyết 36 tin (*năm 2022 chuyển sang 12 tin, tiếp nhận mới 23 tin, phục hồi 01 tin tạm đình chỉ trong kỳ*). Kết quả giải quyết 31/36 tin. Chuyển kỳ sau tiếp tục kiểm tra, xác minh 05 tin.

3.7. Công tác khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm: Tổng số án thụ lý, điều tra 132 vụ, 138 bị can. Kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố 90 vụ, 90 bị can; tạm đình chỉ điều tra 03 vụ, 01 bị can; chuyển PC04, Công an tỉnh giải quyết 01 vụ, 01 bị can. Chuyển kỳ sau tiếp tục thụ lý, điều tra 42 vụ, 46 bị can.

3.8. Công tác bắt truy nã, truy tìm

Trực tiếp và phối hợp bắt 03 đối tượng truy nã (*trong đó: 01 đối tượng theo quyết định truy nã số 06/QĐTN, ngày 06/10/2022 của Cơ quan THAHS, Công an tỉnh Điện Biên; 02 đối tượng theo quyết định truy nã số 01/QĐTN, ngày 10/02/2023 và quyết định số 20 ngày 04/9/1998 của CQCSĐT Công an huyện Tuần Giáo*)

3.9. Công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc

Phối hợp với các cơ quan chức năng hợp xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tiến hành lập hồ sơ, đồng thời tổ chức dẫn giải 12 đối tượng đến Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc theo quyết định của tòa án nhân dân huyện, đảm bảo an toàn.

3.10. Công tác kỹ thuật hình sự:

Tổ chức khám nghiệm hiện trường 36 vụ, phối hợp Phòng PC09 Công an tỉnh và các đơn vị khám nghiệm tử thi 09 vụ, xác định hiện trường 02 vụ. Tiếp tục bổ sung tài liệu trong hồ sơ điều tra cơ bản lĩnh vực camera phục vụ công tác kỹ thuật phòng chống tội phạm.

4. Công tác quản lý nhà nước về TTATXH

4.1. Công tác QLHC về TTXH

Công an huyện hoàn thành thu nhận 100% hồ sơ CCCD cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn hoàn thành từ ngày 15/5/2023 (*hoàn thành trước thời gian CAT giao 05 ngày*), tổ chức kiểm tra 4.060 hộ, 18.669 khẩu. Tiếp nhận, phê duyệt lưu tàng thư điện tử 1.043 hồ sơ cư trú; số hóa 4.217 hồ sơ hộ khẩu phát sinh trước 01/7/2021.

Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: tiếp nhận, xử lý 4.029 hồ sơ đăng ký thường trú, 159 hồ sơ đăng ký tạm trú, 04 hồ sơ tạm vắng, 613 trường hợp thông báo lưu trú. Cập nhật thông tin 15.375 hội viên các hội, đoàn thể trên địa bàn.

Tiếp nhận và trả 3.045 thẻ CCCD cho nhân dân trên địa bàn. Cấp 10.263 tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn; hướng dẫn cài đặt phần mềm, kích hoạt định danh điện tử mức 1 cho 117 công dân, mức 2 cho 22.896 công dân.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn làm sạch dữ liệu trong hệ thống CSDLQG về DC của 19/19 xã, thị trấn; trong kỳ, cập nhật, chỉnh sửa 223 dữ liệu sai lệch giữa CCCD và dữ liệu dân cư, cập nhật 5.131 phiếu thu thập thông tin phương tiện giao thông. Hoàn thành cập nhật dữ liệu lịch sử thường trú của học sinh chuẩn bị thi THPT, THPT cho 3.421 trường hợp.

Trong kỳ, vận động nhân dân giao nộp 110 khẩu súng các loại (*tăng 55 khẩu so với cùng kỳ năm trước*) (40 khẩu súng kíp, 65 khẩu súng bắn bằng hơi còn, 05 khẩu súng hơi), 04 kích điện đánh bắt thủy sản trái phép, 01 nòng súng kíp; tiếp nhận, bàn giao 01 quả lựu đạn cho Ban Chỉ huy quân sự huyện tiêu hủy theo quy định.

Tham mưu Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 trường hợp về hành vi mua bán linh kiện vũ khí, nộp ngân sách nhà nước 10 triệu đồng.

4.2. Công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Tham mưu UBND huyện ban hành 06 văn bản chỉ đạo về công tác PCCC và CNCH. Công an huyện triển khai thực hiện 05 kế hoạch về công tác PCCC

và CNCH, công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH trên địa bàn.

Phối hợp PC07 – Công an tỉnh kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với các cơ sở kinh doanh Karaoke trên địa bàn huyện. Tổ chức tuyên truyền, vận động 195 hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” trên địa bàn. Tổ chức lắp đặt thiết bị PCCC cho 24 tổ liên gia an toàn PCCC tại 156 hộ gia đình trên địa bàn.

4.3. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác đảm bảo TTATGT, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. 6 tháng đầu năm, trên địa bàn không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Tổ chức 21 buổi tuyên truyền trực tiếp, với 7.526 người tham dự; 126 buổi tuyên truyền lưu động Luật Giao thông đường bộ, phát 62 tờ rơi. Tổ chức chương trình tuyên truyền và xây dựng mô hình Cổng trường an toàn giao thông tại trường THPT Mùn Chung với 534 người tham gia. Kết quả tổng rà soát, cập nhật và bổ sung dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện: 48.318 hồ sơ.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo TTATGT, nhắc nhở 887 trường hợp chấp hành Luật GTĐB, lập biên bản 949 trường hợp vi phạm (*trong đó có 9 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy*), ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 843 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 484.450.000 đồng, tước 10 giấy phép lái xe.

Kết quả đăng ký xe ô tô, xe moto:

+ Đối với xe ô tô: Đăng ký mới 36 xe, đăng ký xe chuyển đến 16 xe, sang tên đổi chủ 03 xe, đăng ký xe chuyển đi 01 xe; cấp lại 01 biển số xe.

+ Đối với xe moto: Đăng ký mới 1.659 xe (*đăng ký tại Công an xã 1.264*), sang tên đổi chủ 125 xe (*đăng ký tại Công an xã 89*); đăng ký xe chuyển đến 15 xe (*tại Công an xã 11*); chuyển đi 72 xe (*tại Công an xã 43*), cấp lại 52 giấy chứng nhận đăng ký xe (*tại Công an xã 35*).

4.4. Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp:

Xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng bảo vệ an toàn 54 phiên tòa, xét xử 59 bị cáo tại TAND huyện Tuần Giáo; điều chuyển 29 đối tượng có quyết định chấp hành án đến các trại giam của Bộ Công an; thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 01 trường hợp; Công an huyện báo cáo, đề xuất tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch dẫn giải, đảm bảo an toàn 10 trường hợp bị tạm giam đã xét xử, hết thời hạn kháng cáo lưu gửi tại Nhà tạm giam Công an tỉnh để chờ quyết định thi hành án và quyết định điều chuyển của Bộ Công an.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn Nhà tạm giữ, Kho vật chứng, Kho bạc nhà nước huyện, không để can phạm nhân suy kiệt, trốn, tự sát. Thực hiện chế độ chính sách đối với can phạm nhân theo quy định. Thường xuyên hoàn thiện, quản lý, theo dõi 10 hồ sơ thi hành án treo, 06 hồ sơ hoãn thi hành án, 04 hồ

sơ cải tạo không giam giữ, 02 hồ sơ tạm đình chỉ, 02 hồ sơ tha tù trước thời hạn có điều kiện.

5. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Báo cáo sơ kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết quả công tác dân vận khéo 6 tháng đầu năm 2023. Phối hợp Đài truyền hình tỉnh xây dựng 01 phóng sự tuyên truyền về công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH trên địa bàn. Đoàn Thanh niên Công an huyện tham gia Lễ ra quân tình nguyện hè, đào 200 hố trồng cây Mắc ca tại xã Pú Xi. Thường xuyên biên tập, đăng tải các bài viết tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phản ánh hoạt động của lực lượng Công an. Trong kỳ, Fanpage Công an huyện Tuần Giáo đăng 87 bài, thu hút 1.108.620 lượt người tiếp cận và 138.810 người tương tác.

Chỉ đạo, hướng dẫn Công an xã Pú Xi tham mưu UBND xã xây dựng mô hình “Điểm nhóm tôn giáo bình yên về an ninh trật tự”. Đề nghị Bộ Công an xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 đối với 11 cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Ban hành 03 kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo ANTT chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác dân vận.

Phối hợp Phòng PV05 Công an tỉnh tổ chức Hội nghị huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố năm 2023 với 177 học viên tham dự. Hướng dẫn, đôn đốc Công an các xã, thị trấn tổ chức triển khai đăng ký xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2023; kết quả: 293 đơn vị đã tổ chức ký cam kết đảm bảo ATTT năm 2023, với 19.595 người tham gia. Tiếp tục xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở.

III. CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Năm 2023, UBND huyện đưa công tác THTK, CLP trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 chương trình THTK, CLP năm 2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo; trong đó chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng chương trình THTK, CLP của các cơ quan, đơn vị, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình; xác định rõ

nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đặt ra.

2. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực

Trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2023 UBND huyện không xảy ra việc gây lãng phí. UBND huyện đã triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn liên quan đến THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể sau:

2.1. THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ: Không thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: 100% các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công để quy định rõ định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong quản lý, sử dụng thời gian lao động, kinh phí ngân sách nhà nước; mua sắm, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc và phương tiện đi lại.

2.2. THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước

UBND huyện ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và dự toán ngân sách năm 2023; Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 01/02/2023 quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2023 để tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định; tăng cường kiểm tra, rà soát và giám sát các nguồn thu trên địa bàn; đôn đốc, thu nộp kịp thời các khoản thuế, phí, ... phát sinh.

Tổng kinh phí tiết kiệm trong 6 tháng đầu năm 2023: 9.943,7 triệu đồng, trong đó: Tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ: 9.890 triệu đồng; Tiết kiệm qua xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN năm 2022: 50,9 triệu đồng; Tiết kiệm qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: 2,8 triệu đồng.

2.3. THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng, phương tiện đi lại và phương tiện thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước

Căn cứ Luật Quản lý tài sản nhà nước ngày 21/6/2017; Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức

và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của Pháp luật về hội, phân cấp quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên; ... 100% đơn vị dự toán của huyện đều xây dựng Quy chế quản lý sử dụng tài sản công qua đó thực hiện quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị làm việc theo đúng chế độ định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Công tác mua sắm, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc, phương tiện thông tin liên lạc phục vụ công tác chuyên môn được các cơ quan, đơn vị đã và đang thực hiện đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả cho công việc, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ và được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước.

Việc quản lý và sử dụng ô tô được thực hiện theo đúng pháp luật hiện hành, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo quy định của Nhà nước. Phương tiện của các cơ quan luôn được sử dụng đúng mục đích³.

2.4. THTK, CLP trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng

Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ tại Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

UBND huyện đã chỉ đạo các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý vốn xây dựng cơ bản. Đồng thời chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch đẩy nhanh, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quyết toán các dự án hoàn thành⁴.

UBND huyện đã bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc tương đối đảm bảo, phù hợp với cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; thực hiện điều chuyển, thanh lý tài sản công đúng thẩm quyền và đúng quy định của Luật Quản lý tài sản, chỉ thanh lý những tài sản không còn giá trị sử dụng, hiệu quả sử dụng thấp, không còn phù hợp với yêu cầu thực tế. Thường xuyên có kế hoạch cải tạo, sửa chữa các công trình đã xuống cấp, hư hỏng đáp ứng yêu cầu sử dụng và phục vụ công việc được giao.

³ Hiện tại, số lượng phương tiện ô tô của huyện 06 chiếc trong đó: 04 xe phục vụ công tác chung (Huyện ủy quản lý 02 xe, Văn phòng HĐND-UBND quản lý 02 xe của); 02 xe chuyên dùng (Trung tâm Văn hóa – truyền thanh – truyền hình quản lý 01 xe, Ban quản lý dự án các công trình quản lý 01 xe). Số tiền sửa chữa phương tiện đi lại đã chi là 163,3 triệu đồng.

⁴ Tính đến ngày 31/5/2023 đã thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 09 công trình, qua thẩm tra đã giảm được so với đề nghị quyết toán của các chủ đầu tư là 2,8 triệu đồng.

2.5. THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý tài nguyên, khai thác khoáng sản (cát, đá, sỏi...), tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện nhằm hướng dẫn, nhắc nhở, xử lý về việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý khai thác khoáng sản theo quy định; xây dựng quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, sử dụng hợp lý tài nguyên rừng nhằm bảo vệ môi trường. Kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân, các tổ chức cá nhân nâng cao trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ khai thác sử dụng tài nguyên nước, khoáng sản tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả lâu dài, giữ gìn môi trường.

Tình hình quản lý, sử dụng đất thuộc thẩm quyền quản lý được siết chặt, các quy định của Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn được triển khai thực hiện nghiêm, đạt hiệu quả. Đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất, chuyển nhượng đất được thực hiện theo đúng quy định.

Thực hiện nghiêm túc việc xử lý thu hồi các diện tích đất đai sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch không để tình trạng lãng phí trên địa bàn.

2.6. THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước

UBND huyện thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo mục tiêu giai đoạn 2021-2026 toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số theo mục tiêu, nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các quy chế, nội quy, các quy định về thời giờ làm việc, về sử dụng thời gian lao động, về kỷ luật lao động; khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động bằng quy chế thưởng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động

hiệu quả, thường xuyên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyên dụng, luân chuyển, tạo điều kiện cho cán bộ công chức phát huy hết trình độ, năng lực, phẩm chất trong quá trình thực thi công vụ.

2.7. THPT, CLP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nhân dân

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” góp phần thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí.

Kịp thời tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt trong THPT, CLP và phê phán các biểu hiện lãng phí trong sản xuất, tiêu dùng của tập thể, cá nhân trên địa bàn dưới nhiều hình thức.

IV. TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỔ CÁO

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định⁵. Kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đến nội dung đơn thư xác minh, tham mưu giải quyết, trả lời công dân đúng quy định; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện lịch tiếp công dân thường xuyên, định kỳ.

2. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Chỉ đạo Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, triển khai các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các chủ trương, chính sách mới của Đảng và nhà nước đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; thông báo trên Cổng thông tin điện tử huyện về lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện.

3. Công tác tiếp công dân

3.1. Tại UBND huyện

a) Kết quả tiếp công dân

- Tiếp công dân của chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị.

+ Tổng số lượt tiếp: 23 lượt với tổng số 25 người (*trong đó tiếp định kỳ của Chủ tịch UBND huyện 01 lượt với 01 người, không có đoàn đông người; tiếp thường xuyên 22 lượt với 24 người; tiếp nhiều lần 02 lượt*).

+ Nội dung: Chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, và một số chế độ chính sách khác...

⁵ Thông báo số 1969/TB-UBND ngày 28/12/2022 về lịch tiếp công dân của UBND huyện Tuần Giáo năm 2023; Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 về Ban hành quy chế tiếp công dân và tiếp nhận xử lý đơn gửi đến HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026; Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 30/12/2022 về lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện Tuần Giáo năm 2023;...

- Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân: Ban tiếp công dân đã giải thích, hướng dẫn công dân đến cấp có thẩm quyền giải quyết.

b) Phân loại đơn, vụ việc qua tiếp công dân

- Phân loại theo nội dung (tổng số đơn, số vụ việc): 12 đơn.

+ Khiếu nại: 0 đơn.

+ Tố cáo: 0 đơn.

+ Phản ánh, kiến nghị: 12 đơn.

- Phân loại theo thẩm quyền giải quyết:

+ Thuộc thẩm quyền: 03 đơn đề nghị.

+ Không thuộc thẩm quyền: 09 đơn đề nghị.

3.2. Tại UBND các xã, thị trấn

- Tiếp công dân của Chủ tịch UBND, công chức xã, thị trấn.

+ Tổng số lượt tiếp công dân: 34 lượt với 34 người (*tiếp định kỳ của Chủ tịch UBND xã, thị trấn 04 lượt với 04 người; không có đoàn đông người; tiếp thường xuyên 30 lượt với 30 người; tiếp nhiều lần: 0 lượt*).

+ Nội dung: Chủ yếu công dân đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai và một số chế độ chính sách khác...

- Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân: Các nội dung đề nghị, phản ánh của công dân được hướng dẫn, giải thích theo quy định của pháp luật.

4. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn

4.1. Tại UBND huyện

a) Tiếp nhận đơn: Tổng số đơn tiếp nhận 39 đơn (*12 đơn qua TCD*).

- Phân loại đơn

+ Theo loại đơn: KN 0 đơn; TC 02 đơn; ĐN 37 đơn.

+ Đơn đủ điều kiện xử lý: 29 đơn (*KN: 0 đơn; TC: 01 đơn; ĐN: 28 đơn*).

+ Đơn không đủ điều kiện xử lý: 10 đơn (*KN: 0 đơn; TC: 01 đơn; ĐN: 09 đơn*); 01 đơn tố cáo nặc danh (không có tên người tố cáo); đơn đề nghị trùng nội dung, đơn gửi nhiều đơn vị, chữ viết trong đơn không rõ, không thể đọc được.

+ Theo nội dung: Nội dung chủ yếu về đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, đền bù GPMB và chế độ chính sách...

+ Theo thẩm quyền: Đơn thuộc thẩm quyền cấp huyện 04 đơn (*KN: 0 đơn; TC: 01 đơn; ĐN: 03 đơn*); Đơn không thuộc thẩm quyền 25 đơn (*KN: 0 đơn; TC: 0 đơn; ĐN: 25 đơn*), đơn không thuộc thẩm quyền hướng dẫn, chuyển đơn đến cấp có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.

b) Kết quả xử lý đơn KN-TC

+ Kết quả xử lý đơn khiếu nại: Không.

+ Kết quả xử lý đơn tố cáo: 01 đơn tố cáo nặc danh, UBND huyện đã mở cuộc thanh tra đột xuất.

4.2. Tại UBND các xã, thị trấn

a) Tiếp nhận đơn: Tổng số đơn tiếp nhận 36 đơn (*31 đơn qua TCD*).

b) Phân loại đơn

- Theo loại đơn: KN 0 đơn; TC 0 đơn; ĐN 36 đơn.
- Theo nội dung: Đơn đề nghị nội dung chủ yếu về chủ yếu công dân đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, kiến nghị các chế độ chính sách, xã hội...
- Đơn đủ điều kiện xử lý: 36 đơn.
- Đơn thuộc thẩm quyền: 36 đơn.

5. Kết quả giải quyết KN-TC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền

5.1. Tại UBND huyện: 04 đơn/04 vụ việc thuộc thẩm quyền; trong đó 03 đơn/04 vụ việc đã giải quyết, 01 đơn/01 vụ việc đang giải quyết; số vụ việc (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh) 04 vụ việc; tỷ lệ giải quyết 75%.

- a) Kết quả giải quyết khiếu nại: Không.
- b) Kết quả giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền: Không.
- c) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền: 03/03 đơn kiến nghị đã giải quyết.

5.2. Tại UBND các xã, thị trấn:

a) Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh: 36 đơn/36 vụ việc thuộc thẩm quyền; trong đó 30 đơn/36 vụ việc đã giải quyết, 06 đơn/36 đơn đang giải quyết; tỷ lệ giải quyết 83,33%.

b) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không.

6. Bảo vệ người tố cáo

Trong 6 tháng đầu năm, không có vụ việc nào liên quan đến việc bảo vệ người tố cáo.

Phần II**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022****I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG**

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC; không ngừng quan tâm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN, TC.

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ PCTN, TC.

3. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện kết luận thanh tra.

4. Nâng cao công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; trong đó tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như: tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ...

5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa theo quy định của Luật PCTN năm 2018 gồm: Thực hiện tốt việc công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu thập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

6. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN, TC. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp cơ sở có trình độ chuyên môn, kiến thức, năng lực, vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, tác phong, có uy tín lãnh đạo và gần gũi nhân dân.

II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT

1. Thực hiện có hiệu quả các mặt công tác liên quan đến ANTT, chủ động phối hợp các ngành chức năng tham gia giải quyết ổn định ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng” để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng kích động, phá hoại núp bóng dưới các hình thức “dân chủ, nhân quyền”, “dân tộc, tôn giáo”. Ngăn chặn có hiệu quả việc tuyên truyền li khai tự trị, tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do, tranh chấp khiếu kiện trong nội bộ nhân dân.

2. Duy trì lực lượng tại cơ sở, triển khai các biện pháp nghiệp vụ thực hiện kế hoạch đảm bảo ANTT; nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn sớm các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn tại cơ sở không để phát sinh thành điểm nóng; không để tụ tập đông người.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm, tổ chức tuyên truyền sâu rộng tập trung vào những nhóm đối tượng có nguy cơ cao, giúp cho mọi người thấy rõ hậu quả, tác hại đối với bản thân, gia đình và xã hội, tạo thành phong trào toàn dân lên án, tố giác tội phạm, lồng ghép công tác phòng, chống tội phạm với các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư. Chấp hành đúng pháp luật trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm; thi hành án hình sự, giáo dục và cải tạo phạm nhân.

4. Tiếp tục tăng cường lực lượng thực hiện thu nhận CCCD và cấp định danh điện tử cho nhân dân trên địa bàn; cập nhật, chỉnh sửa làm sạch dữ liệu trên hệ thống CS DLQG về DC. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về TTATXH, nhất là hoạt động ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý cư trú; quản lý các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, quán Karaoke, cơ sở cầm đồ; kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo. Tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về PCCC và các biện pháp an toàn PCCC, kiểm tra các cơ quan, trường học, cơ sở yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về PCCC.

5. Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp đi xe phóng nhanh, vượt ẩu; sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện; xe khách dừng, đỗ lòng đường, đón trả khách không đúng nơi quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật GTĐB tại các cụm dân cư, trường học trên địa bàn, đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ.

6. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTT” sâu rộng, chú trọng việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến để nhân rộng, biểu dương khen thưởng cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT tại địa bàn làm động lực cho phong trào quần chúng bảo vệ ANTT.

7. Tiếp tục phối hợp phòng Hậu cần Công an tỉnh, Nhà thầu xây dựng trụ sở Công an huyện mới. Tăng cường công tác quản lý CBCS theo chế độ “5 quản”, không để CBCS vi phạm kỷ luật. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chỉ huy, thông tin, báo cáo, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đảm bảo kinh phí, phương tiện phục vụ các mặt công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an huyện trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chương trình công tác công an năm 2023.

III. CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ

1. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện đảm bảo trật tự an toàn xã hội để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn theo Kế hoạch đã đề ra.

2. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, tăng cường quản lý thu; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, trốn thuế, thu hồi nợ thuế. Quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện tiết kiệm triệt để, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết.

3. Tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong năm 2023; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cả về thể chế, cơ chế, chính sách trên nguyên tắc cấp nào ban hành, cấp đó phải tháo gỡ, trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo cấp trên trực tiếp.

4. Tiếp tục triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và chất lượng dịch vụ công; nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

6. Tích cực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số đồng thời gắn các mục tiêu chuyển đổi số với các mục tiêu THTK, CLP năm 2023.

7. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về THTK,

CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyên cần, rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị trong năm 2023.

IV. TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỔ CÁO

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, KN-TC đến đội ngũ CB, CC, VC và nhân dân trên địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành đúng quy định pháp luật.

2. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện, nơi tiếp công dân trên địa bàn các xã, thị trấn và địa điểm tiếp công dân của các phòng, ban đơn vị để tiếp nhận đơn thư, hướng dẫn công dân thực hiện quyền KN-TC theo quy định của pháp luật; theo dõi, tổng hợp đầy đủ đơn thư của công dân gửi đến các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

3. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp công dân; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết KN-TC của từng ngành, từng cấp chính quyền. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở.

4. Tập trung tham mưu giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc KN-TC thuộc thẩm quyền ngay tại nơi phát sinh, hạn chế đến mức thấp nhất việc khiếu kiện lên cấp trên, nhất là cấp Trung ương.

5. Đôn đốc thực hiện kịp thời các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết KN-TC và đảm bảo quyền lợi cho người khiếu nại.

Trên đây là Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- ĐB HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Cảnh